

# NGUYỄN ĐÌNH TOÀN



**Nhà văn, thi sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn.**

## Jimmy Nhật Hà

Nhận được tin buồn từ gia đình: Nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã vĩnh viễn ra đi lúc 7 giờ 15 phút tối ngày 28 tháng 11 năm 2023. Hưởng Thọ 87 tuổi.

Nguyễn Đình Toàn là một nhạc sĩ, một nhà thơ, một nhà văn, và cũng là một người đã mang đến cho khán thính giả miền Nam trước 1975 một cách nghe nhạc hoàn toàn mới lạ trên đài phát thanh Sài Gòn vào mỗi tối Thứ Năm với chương trình “Nhạc Chủ Đề”.

Chắc hẳn với những ai đã lớn lên trong những ngày tháng cũ, tâm hồn đã từng được sưởi ấm bằng nền văn học nghệ thuật đa dạng ngày xưa, thì có lẽ đều có được cảm giác bồi hồi khi nghe lại tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Đình Toàn, tiếng nói như chỉ đang thủ thỉ cho một người. Ông có cách giới thiệu bản nhạc rất đặc biệt, bằng những ngôn từ chải chuốt của một nhà văn – nhà thơ, được truyền tải qua chất giọng trầm ấm, có lẽ nhờ đó mà được nhiều thính giả yêu thích. Chương trình Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn cộng tác cùng với nhạc sĩ Vũ Thành An có lẽ cũng là chương trình đầu tiên trên đài phát thanh có lời dẫn nhập (người ta hay gọi là sapo – chapeau) trước khi ca sĩ bắt đầu trình bày bài hát.

Ở lĩnh vực sáng tác âm nhạc trước năm 1975, khán giả nhớ đến Nguyễn Đình Toàn nhiều nhất với 2 ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, đó là Tình Khúc Thứ Nhất và Anh Đến Thăm Em Đêm 30, đều có ca từ lấp lánh lãng mạn do Nguyễn Đình Toàn viết lời.

Sau 1975, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn sáng tác nhiều hơn, mà tiêu biểu là nhiều ca khúc đã đến được với công chúng yêu nhạc qua giọng hát Khánh Ly, như là Căn Nhà Xưa, Hiên Cúc Vàng, Mai Tôi Đi, Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, Mưa Trên Cây Hoàng Lan... Thời gian này ông vẫn còn ở trong nước, và vì không tiện để tên thật nên ông lấy bút danh sáng tác những ca khúc này là Hồng Ngọc rồi gửi sang hải ngoại cho cô Khánh Ly hát.

Jimmy có dịp được đến thăm ông nhiều lần tại căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng tại thành phố Westminster và may mắn hơn được ông góp mặt trong chương trình BUỚC CHÂN DĨ VẮNG do Jimmy TV thực hiện, đây có thể xem là một trong những lần phỏng vấn sau cùng trên màn ảnh TV và Youtube.

Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình bác Nguyễn Đình Toàn & cầu nguyện cho hương linh bác an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng dù những ước mong của ông cho quê hương đất nước „ngày thức tỉnh“ vẫn chưa thành hiện thực...

**”Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim  
Xin khẩn nguyện cả mười phương tám hướng  
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh  
Để dù xa có chết cũng vui mừng...”**



**Nguyễn Đình Toàn**

**Nguồn:** <https://tiengquehuong.wordpress.com/2023/11/29/nguyen-dinh-toan/>